
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕65 คร้ังท่ี 2 

วันท่ี  6  กันยายน   ๒๕65 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

ผู้มาประชุม 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมอืช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาเทศบาล ไพศาล  เกษมสุข  

๒ นายสุเทพ  ผลกุศล รองประธานสภาเทศบาล สุเทพ  ผลกุศล  

๓ นายธนากร  มิรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ธนากร  มิรินทร์  

๔ นายสำอางค์  นามกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สำอางค์  นามกุล  

๕ นายอุดร  ภริมย์ไกรภักดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อุดร  ภริมย์ไกรภักดิ ์  

๖ นายทวปี  ลอยเมอืงกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทวปี  ลอยเมอืงกลาง  

๗ นางทัศนี  ถนอมชีพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทัศนี  ถนอมชีพ  

๘ นายวิสูตร  จันทะโพ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วสิูตร  จันทะโพ  

๙ นายเลี่ยม  วเิศษสุข สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เลี่ยม  วเิศษสุข  

๑๐ นายบุญส่ง  คำภิระ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บุญส่ง  คำภิระ  

๑๑ น.ส.เพยีงตะวัน  คงมวงหมู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เพยีงตะวัน  คงมวงหมู่  

๑๒ นายเดวดิ  อันแสนลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เดวดิ  อันแสนลา  

๑๓ นางสาวขวัญเรือน ตาปราบ นักจัดการงานทั่วไป/เลขานุการสภาฯ ขวัญเรือน  ตาปราบ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ นายประเทือง  ธรรมโชติ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ ประเทือง  ธรรมโชติ  

๒ นายวินัย  เดชมาลา รองนายกเทศมนตรี วนิัย  เดชมาลา  

๓ นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี จำนงค์ มณจีันทร์  

๔ นายประสงค์  กงชัยภูม ิ เลขานุการนายกเทศมนตรี ประสงค์  กงชัยภูม ิ  

๕ นายสุน  วรรณศลิป์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สุน  วรรณศลิป์  

๖ นายมาโนช  หอมวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง มาโนช  หอมวงศ์  

7 นายธารนิทร์ งาหัตถี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ธารนิทร์  งาหัตถี  

8 นางสาวกาญจนา อนิรินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดกิารสังคม กาญจนา  อนิรินทร์  

9 นางจุฑาทพิย์  ถีสูงเนนิ หัวหน้าสำนักปลัด จุฑาทพิย์  ถีสูงเนนิ  

10 นายลิขติ  ประภาหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ลิขติ  ประภาหาร  

11 นายนนทนันท์ ยงขามป้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นนทนันท์  ยงขามป้อม  

       เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐ น. 

 - นายไพศาล  เกษมสุข  ประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในที่ประชุม 

- สมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด ๑2 คน มาประชุม 12 คน ครบองค์ประชุม 

- เลขานุการสภาฯ 1 คน     

- มีผูเ้ข้าร่วมประชุม  11 คน   
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ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  สมัยสามัญ        

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 

ที่ประชุมสภาฯ   -รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง      

                                 (นายไพศาล เกษมสุข ประธานสภาฯ)  

ระเบียบวาระที่ 3        กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาฯ แต่งตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -คณะกรรมการแปรญัตติแถลงรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติต่อ                                

                                ทีป่ระชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตามข้อ 50  วรรคสอง แห่งระเบียบ 

                                กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  

                                (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554  

นายไพศาล เกษมสุข -เชญิประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ               แปรญัตติต่อทีป่ระชุมสภาฯ  

นายธนากร  มริินทร์     -เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดระยะเวลา 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ     
                                เสนอคำแปรญัตติต่อ คณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 3  วัน คือวันที่ 25-27  

                                สิงหาคม 2565ปรากฏว่า   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้นัดประชุม 

                                คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และแต่งตัง้ 

                                เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.   

                                ซึ่งมีผู้ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างเทศ 

                                บัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ปีงบประมาณ  2566  

                                จำนวน 3ญัตติ และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้นัดประชุม 

                                คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ   

                                ประจำปี งบประมาณ  2566เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ  ห้องประชุมมะเดื่อ 

                                อุทุมพร 2 รายละเอียดดังนี้มีจำนวนผูเ้สนอแปรญัตติจำนวน 3 ราย  ดังนี้ 

              1.นายเดวิด  อันแสนลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอแปรญัตติตัดลด 

                                   งบประมาณรายจ่าย แผนงานรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท   

                                   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณที่ตัง้ไว้ 1,000,000 บาท 
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                                  ขอแปรญัตติลดงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลอื  

               700,000 บาท ไม่สงวนคำแปรญัตติ 

             -เหตุผลที่ขอแปรญัตติลดงบประมาณโครงการดังกล่าว มรีายละเอียดการใชจ้่าย 

                                 งบประมาณดังนี้ 

              1.จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม,ค่าซักฟอก,ค่าระวางรถบรรทุก,ค่าบอกรับหนังสอื 

                                    ต่างๆ  

              2.ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ  

                                    พ.ศ. 2535 และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

             3.ค่าจ้างเหมาบริการ,ค่าบริการกำจัดปลวก,ค่าจัดทำป้าย,ค่าเติมเคมีแหง้   

                                  ถังดับเพลิงเคมีแห้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

      ดังรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

                                  พ.ศ. 2566 เห็นว่างบประมาณที่ตัง้ไว้มปีริมาณที่เยอะเกินไป จึงขอแปร 

                                  ญัตติตัดลดงบประมาณดังกล่าว 

มตทิี่ประชุม -มีมติไม่เห็นชอบให้แปรญัตติตัดลดงบประมาณ  แผนงานรักษาความสงบ 

                      ภายใน หมวดค่าใชส้อย งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000,000 บาท งบประมาณที่ 

                      ขอแปรญัตติลด จำนวน 300,000 บาท  งบประมาณคงเหลอื 700,000 บาท     

    ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง นายธนากร มิรินทร์   ประธาน 

                      กรรมการแปรญัตติ)   

  2.นายวิสูตร  จันทะโพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอแปรญัตติตัดลดงบประมาณ 

                       รายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ งานไฟฟ้าและประปา ประเภทเงนิ 

                       อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่   

                       15,19 งบประมาณที่ตัง้ไว้ 2,000,000 บาท งบประมาณที่ขอแปรลด จำนวน  

                       455,475.76 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,544,524.24 บาท 

     ไม่สงวนคำแปรญัตติ 

  -เหตุผลที่ขอแปรญัตติเนื่องจากการตั้งงบประมาณรายการนี้เป็นการตั้งงบประมาณ 

                      เพื่ออุดหนุนหน่วยงานการไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีงบประมาณตั้งไว้เพื่อ 

                      รอการสบทบงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ดว้ย จึงเห็นว่าจำนวน 

                      งบประมาณที่ตัง้ไว้มจีำนวนงบประมาณที่เยอะเกินไปเมื่อเทียบกับระยะทางที่จะ 

                      ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าออกไปเป็นระยะทาง 2,870 เมตร จงึขอแปร 

                      ญัตติตัดลดงบประมาณในการนี้ลง 

 

 



-4- 

มตทิี่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้แปรญัตติตัดลดงบประมาณรายจ่าย โครงการขยายเขตระบบ   

                      ไฟฟ้าหมู่15,19 งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000,000 บาท งบประมาณที่ขอแปรตัดลด  

                      จำนวน 455,475.76 บาท งบประมาณหลังแปรญัตติลด 1,544,524.24 บาท ด้วย 

                      คะแนนเสียง 4 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง นายธนากร มิรินทร์ ประธานกรรมการแปร 

                      ญัตติ) 

         3.นายประเทือง ธรรมโชต ิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อเสนอแปรญัตติขอนำงบประมาณ 

                     ที่สมาชิกสภาแปรญัตติตัดลดงบประมาณโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่15,19    

                     จำนวน 455,475.76 บาท ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณดังกล่าว ในโครงการ 

                     ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท งบประมาณที่ขอ 

                     แปรเพิ่ม จำนวน 455,475.76 บาท งบประมาณหลังแปรญัตติเพิ่ม 955,475.76 บาท 

  ไม่สงวนคำแปรญัตติ  

          -สาเหตุที่ขอปรับเพิ่มงบประมาณโครงการนี้เนื่องจากโครงการนี้เป็นการใช้ 

                     งบประมาณในการดำเนินการจากเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 100 % และระยะทางที่ 

                     จะดำเนินการจากจุดที่มเีสาไฟฟ้าแรงสูงบ้านจมื่นหมู่ 3 ไปจนถึงเส้นวัดป่า ซึ่งมี 

                     บ้านเรอืนที่อยู่อาศัยด้วยจำนวน 2 หลัง เพื่อดำเนินการให้ถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของ 

                     ชาวบ้านด้วยในคราวเดียวอยากใหด้ำเนินการให้ถึงเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของ 

                     ประชาชนใหค้รอบคลุม เพื่อให้การใชจ้่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

มติประชุม     -มีมติเห็นชอบมตเิห็นชอบกับการแปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณโครงการขยายเขต  

                   ระบบไฟฟ้า  หมู ่3 งบประมาณที่ตัง้ไว้ 500,000 บาทงบประมาณที่แปรเพิ่ม  

                   งบประมาณ  455,475.76 บาท งบประมาณหลงัแปรญัตติเพิ่มงบประมาณ จำนวน  

                   955,475.76 บาท  ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง          

                   (นายธนากร มริินทร์ ประธานกรรมการแปรญัตติ) 

       -ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วฝ่ายบริหารได้จัดทำร่างเทศบัญญัติ 

                   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566  ได้ตัง้รับทั้งปีครบทุกหมวด 

                   รายรับ รายได้จัดเก็บเอง ภาษีจัดสรร และเงนิอุดหนุนทั่วไป ได้ประมาณการ 

                   ใกล้เคียงกับปีงบประมาณ 2565  ส่วนประมาณการรายจ่ายได้ตัง้จ่ายตามที่มี 

                   กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด  

                   เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน แนวทางในการจัดทำ 

                   งบประมาณเป็นไปด้วยความประหยัด ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ได้ตั้งประมาณการ 

                   รายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย งบประมาณแบบสมดุล มติที่ประชุมจงึได้คงไว้ 

                   ตามร่างเดิมทั้งฉบับ และใหส้่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

                   งบประมาณ 2566  
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                        จงึรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  มาเพื่อโปรดพิจารณาบรรจุเขา้     

                        ระเบียบวาระประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.           

                         2565 ครั้งที่ 2  วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติต่อไป  

นายไพศาล เกษมสุข -มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับการแปรญัตติของ 

ประธานสภาฯ        คณะกรรมการแปรญัตติหรอืไม่ หากไม่มถีือว่าที่ประชุมรับทราบผลการประชุม 

                          คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

         5.1 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 

นายไพศาล เกษมสุข  -สำหรับวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  จากรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการ 

ประธานสภาฯ            แปรญัตติ มีผูย้ื่นเสนอคำแปรญัตติ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

   1.นายเดวิด  อันแสนลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอแปรญัตติตัดลด 

                                   งบประมาณรายจ่าย แผนงานรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท   

                                   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณที่ตัง้ไว้ 1,000,000 บาท 

                                  ขอแปรญัตติลดงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท งบประมาณคงเหลอื  

               700,000 บาท ไม่สงวนคำแปรญัตติ 

             -เหตุผลที่ขอแปรญัตติลดงบประมาณโครงการดังกล่าว มรีายละเอียดการใชจ้่าย 

                                 งบประมาณดังนี้ 

              1)จ่ายเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม,ค่าซักฟอก,ค่าระวางรถบรรทุก,ค่าบอกรับหนังสอื 

                                    ต่างๆ  

              2)ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ  

                                    พ.ศ. 2535 และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

             3)ค่าจา้งเหมาบริการ,ค่าบริการกำจัดปลวก,ค่าจัดทำป้าย,ค่าเติมเคมีแหง้  ถึง 

                                  ดับเพลิงเคมีแห้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

      ดังรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

                                  พ.ศ. 2566 เหน็ว่างบประมาณที่ตัง้ไว้มปีริมาณที่เยอะเกินไป จึงขอแปร 

                                  ญัตติตัดลดงบประมาณดังกล่าว 

มตทิี่ประชุม -มีมติไม่เห็นชอบให้แปรญัตติตัดลดงบประมาณ    แผนงานรักษาความสงบ 

                      ภายใน หมวดค่าใชส้อย งบประมาณที่ตัง้ไว้ 1,000,000 บาท งบประมาณที่ขอ 

                      แปรญัตติลด จำนวน 300,000 บาท  งบประมาณคงเหลอื 700,000 บาท     

    ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง นายธนากร มิรินทร์ ประธาน 

                      กรรมการแปรญัตติ)   
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  2.นายวิสูตร  จันทะโพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอแปรญัตติตัดลดงบประมาณ 

                       รายจ่าย แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ งานไฟฟ้าและประปา ประเภทเงนิ 

                       อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่   

                       15,19 งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000,000 บาท งบประมาณที่ขอแปรลด จำนวน  

                       455,475.76 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,544,524.24 บาท 

     ไม่สงวนคำแปรญัตติ 

  -เหตุผลที่ขอแปรญัตติเนื่องจากการตั้งงบประมาณรายการนี้เป็นการตั้งงบประมาณ 

                      เพื่ออุดหนุนหน่วยงานการไฟฟ้าซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีงบประมาณตั้งไว้เพื่อ 

                      รอการสบทบงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จึงเห็นว่าจำนวนงบประมาณ 

                      ที่ตั้งไว้มจีำนวนงบประมาณที่เยอะเกินไปเมื่อเทียบกับระยะทางที่จะดำเนินการขยายเขต 

                      ระบบไฟฟ้าออกไปเป็นระยะทาง 2,870 เมตร จึงขอแปรญัตติแปรญัตติตัดลดงบประมาณ 

                       ในการนี้ลง 

มตทิี่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้แปรญัตติตัดลดงบประมาณรายจ่าย โครงการขยายเขตระบบ   

                      ไฟฟ้าหมู่15,19 งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000,000 บาท งบประมาณที่ขอแปรตัดลด  

                      จำนวน 455,475.76 บาท งบประมาณคงเหลอื 1,544,524.24 บาท ด้วย 

                      คะแนนเสียง 4 เสียง (งดออกเสียง 1 เสียง นายธนากร มิรินทร์ ประธานกรรมการแปร 

                      ญัตติ) 

         3.นายประเทือง ธรรมโชต ิ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อเสนอแปรญัตติขอนำงบประมาณ 

                     ที่สมาชิกสภาแปรญัตติตัดลดงบประมาณโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่15,19    

                     จำนวน 455,475.76 บาท ขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณดังกล่าว ในโครงการ 

                     ขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 500,000 บาท งบประมาณที่ขอ 

                     แปรเพิ่ม จำนวน 455,475.76 บาท งบประมาณหลังแปรญัตติเพิ่ม 955,475.76 บาท 

  ไม่สงวนคำแปรญัตติ  

          -สาเหตุที่ขอปรับเพิ่มงบประมาณโครงการนี้เนื่องจากโครงการนี้เป็นการใช้ 

                     งบประมาณในการดำเนินการจากเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 100 % และระยะทางที่ 

                     จะดำเนินการจากจุดที่มเีสาไฟฟ้าแรงสูงบ้านจมื่นหมู่ 3 ไปจนถึงเส้นวัดป่า ซึ่งมี 

                     บ้านเรอืนที่อยู่อาศัยด้วยจำนวน 2 หลัง เพื่อดำเนินการให้ถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของ 

                     ชาวบ้านด้วยในคราวเดียวอยากใหด้ำเนินการให้ถึงเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของ 

                     ประชาชนใหค้รอบคลุม เพื่อให้การใชจ้่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 

มตทิีป่ระชุม    -มีมติเห็นชอบมตเิห็นชอบกับการแปรญัตติขอเพิ่มงบประมาณโครงการขยายเขต  

                     ระบบไฟฟ้า  หมู ่3 งบประมาณที่ตัง้ไว้ 500,000 บาท  งบประมาณที่แปรเพิ่ม  

                     งบประมาณ  455,475.76 บาท งบประมาณหลังแปรเพิ่มงบประมาณ จำนวน  

                     955,475.76 บาท  ด้วยคะแนนเสียง 4 เสียง ,งดออกเสียง 1 เสียง        
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                          (นายธนากร มิรินทร์ ประธานกรรมการแปรญัตติ) 

               -มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภปิรายเกี่ยวกับการแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

                          หรอืไม่เชญิครับ หากไม่มถีือว่าที่ประชุมรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

                          ครับ 

ที่ประชุม     -รับทราบในผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

                          รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

นายไพศาล เกษมสุข-ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานสภาฯ          ที่รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

                            งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมรับทราบและเข้าใจในการแปรญัตติของ 

                            คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างงบประมาณรายจ่ายงบประมาณดังกล่าวนะครับ ผมขอ 

                            นำที่ประชุมเข้าสู่วาระที่ 3 ขั้นลงมติ   ขอให้พักการประชุมก่อน เข้าวาระที่ 3 พัก  

                            5 นาที ครับ 

  5.2 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 

                            วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 

                            -สำหรับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ ในวาระที่ 3 นี ้จะไม่มีการ 

                              อภิปรายโดยใหท้ี่ประชุมสภาฯ ลงมตวิ่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 

                              รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หรอืไม่ ตามข้อ 52 แห่งระเบียบ 

                              กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการประชุมสภาฯท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดังนั้น จึงขอ 

                              ถามมติที่ประชุมสภาฯ เลยนะครับ 

                           -ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

                             พ.ศ. 2566 กรุณายกมอืขึน้ครับ 

ที่ประชุม        -ที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 12 คน 

นายไพศาล เกษมสุข   -มีมติเป็นชอบ  11  เสียงเป็นเอกฉันท์ งดออกเสียง 1 เสียง (นายไพศาล เกษมสุข  

ประธานสภาฯ         -สรุป สภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                  

                             งบประมาณ พ.ศ.2566  ด้วยคะแนนเสียง  11 เสียงเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  

นายไพศาล เกษมสุข -เชิญสมาชิกสภาฯ มีขอ้หารอืหรือจะอภปิรายในเรื่องอื่นๆ หรอืไม่ เชญิครับ 

ประธานสภาฯ 

นายสุเทพ ผลกุศล   -เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

สมาชิกสภา ฯ เขต 2  ผมมีเรื่องเสนอท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อฝากไปยังคณะผู้บริหารครับ 

         -ฝากท่านคณะผูบ้ริหารสอดส่องดูแลถนนเพื่อการเกษตรซึ่งหลายสายที่ประสบปัญหา 

           เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมถีนนเข้าสู่พืน้ที่การเกษตรหลายสายได้รับความเสียหาย 

                              และยังชำรุดอยู่ครับ 
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         -เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชน  หมู่บ้าน ทีย่ังมีจุดที่ยังไม่ได้ตดิตั้ง และจุดเสี่ยงต่างๆ  

                             ฝากให้ตดิตามดำเนินการด้วยครับ 

         -ขอบคุณคณะผูบ้ริหาร  พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมมอืร่วมใจกันจัดทำเทศ 

                             บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อดำเนินการบำบัด 

                             ทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะผูบ้ริหาร 

                             จะใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดครับ  

          -เรื่องสถานะการเงนิการคลัง สถานการณ์ใช้จ่ายเงนิสะสม และจำนวนเงินสะสมที่ 

                              สามารถใช้จ่ายได้นัน้ ฝากใหท้่านประธานไปยังคณะผูบ้ริหารได้สั่งการใหผู้อ้ำนวยการ 

                              กองคลังนำข้อมูลรายละเอียดที่มาที่ไปของงบประมาณเงินสะสมที่เป็นปัจจุบัน ชีแ้จง 

                              ต่อที่ประชุมสภาได้รับรู้รับทราบ ในการประชุมสมัยวิสามัญที่จะขอเปิดครั้งต่อไปนี้ 

                              ด้วยครับ 

นายไพศาล เกษมสุข   -มีสมาชิกสภาจะเสนอเรื่องอื่นๆ อกีหรือไม่ครับ หากไม่มเีชิญท่านนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาฯ             แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ  

นายประเทือง ธรรมโชติ-เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องถนนเข้าสู่พืน้ที่การเกษตรที่ชำรุดเสียหายขอ 

นายกเทศมนตรี            ใหห้มู่บ้าน หรอืท่านสมาชิกสภาทำหนังสือขอความช่วยเหลอื  และให้ถ่ายภาพถนนที่ 

                                ชำรุดไว้แนบเป็นหลักฐานว่าเสียหายมากน้อยเพียงใดเพื่อที่จะประมาณการให้การ 

                                ช่วยเหลอื แต่คงต้องรอให้หมดฤดูฝนก่อนเพราะถ้าเข้าไปดำเนนิการช่วงนีก้็คงเละ 

                                เหมอืนเดิม อาจจะเสียหายมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะรถบรรทุก รถไถไม่สามรถเข้า 

                                ไปดำเนนิการได้ครับ  

            -สำหรับเรื่องการดำเนินการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนก็เช่นกันให้ช่วยกัน 

                                สอดส่องดูว่าจุดไหนที่ยังไม่ดำเนินการหากใหแ้จง้และทำเรื่องร้องขอมายังเทศบาล 

                                ตำบลบ้านเดื่อเพื่อหาทางช่วยเหลอืและดำเนินการต่อไปครับ 

   -เรื่องการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                นี้ต้องขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อที่มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 

                                งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะผู้บริหารเทศบาล 

                                ตำบลบ้านเดื่อจะใช้จ่ายงบประมาณที่ตัง้จ่ายไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตรง 

                                วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ในการใช้จ่ายงบประมาณครับ  

   -เรื่องการรายงานสถานะการเงินการคลัง ที่ไปที่มาของจำนวนเงินสะสม จำนวนเงิน 

                                สะสมที่คงเหลือและสามารถเบิกจ่ายได้ จะให้ผูอ้ำนวยการกองคลังขึน้มาชีแ้จง 

                                รายละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อในการประชุมสมัยวิสามัญที่จะถึงนี้ครับ 

                                 ขอนำเรียนเพียงเท่านีค้รับ    
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นายไพศาล เกษมสุข   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรตีำบลบ้านเดื่อและ เจ้าหนา้ที่ผู้เกี่ยวข้องที่ตอบข้อ 

ประธานสภาฯ               ซักถามของสมาชิกสภาฯ ครับ  มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรอืไม่ครับ  

                                 หากไม่ม ี  ผมขอปิดประชุมครับ     

                               -ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 

                       (ลงชื่อ)   ขวัญเรอืน ตาปราบ  ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                                                                  (นางสาวขวัญเรอืน  ตาปราบ)     

                เลขนุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

 
 

(ลงช่ือ)  ทัศนี  ถนอมชีพ   ประธานกรรมการ  (ลงช่ือ) เดวิด  อันแสนลา  กรรมการ 

        (นางทัศนี  ถนอมชีพ)            (นายเดวิด  อันแสนลา) 

     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1                                      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

(ลงช่ือ)   สุเทพ  ผลกุศล      กรรมการ            (ลงชื่อ) ธนากร  มิรินทร์  กรรมการ 

         (นายสุเทพ  ผลกุศล)           (นายธนากร  มริินทร์) 

      สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                                     สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

 

 

      (ลงช่ือ)  ไพศาล  เกษมสุข    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายไพศาล  เกษมสุข) 

        ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

  

 

 

       

 

                                                         

 

 

  


